



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น
เรื่อง ยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมประจำตำบลหนองผักแว่น
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และหน่วยงานอื่น ที่ประพฤติดนให้เป็นที่ยอมรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกประเภท เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและบุคคลรอบข้าง ปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กรเป็นบุคคลต้นแบบด้านมีคุณธรรมและจริยธรรมการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นบุคคลต้นแบบด้านทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะดีเด่น และคัดเลือกหน่วยงานอื่นๆ เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่นเป็นอย่างดี ดังนี้

๑. บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร ได้แก่

- นางสาวญาณิศา วิลีลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการในตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือกฎหมายระเบียบของทางราชการ มีความอดทน อุทิศเวลา นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่นเป็นอย่างดียิ่ง สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

๒. บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กร ได้แก่

- นางพิกุล เป้าจันทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติราชการใน ตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น หมู่ที่ ๑ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดถือกฎหมายระเบียบของทางราชการ มีความอดทน อุทิศเวลา ส่งเสริมประชาชนให้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่นเป็นอย่างดียิ่ง สมควรยกย่อง เชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น

๓. หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง และเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่นเป็นอย่างดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖



(นายนิมิตร โลหะเวช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น